

ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
๑	<p>การตรวจติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในกิจกรรมย่อยที่ ๒, ๔, ๕ ดังนี้</p> <p>กิจกรรมที่ ๒ การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)</p> <p>กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM)</p> <p>กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล (CLM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลความก้าวหน้าแปลงเป้าหมายของจังหวัด ในกิจกรรมย่อยที่ ๒, ๔, ๕ ที่ขอขยายเวลาการดำเนินงานออกไปถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นอย่างไร จังหวัดที่ยังเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ไม่แล้วเสร็จจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ อย่างไร พบปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร - การขับเคลื่อนงานและส่งเสริมเพื่อสร้างความยั่งยืนของโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของจังหวัดเป็นอย่างไร - จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 	<ul style="list-style-type: none"> - พช. - จว. ทุก จว. (ยกเว้น จว. สิงห์บุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
๒	<p>การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลความคืบหน้าของจังหวัดในการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเป็นอย่างไร พบปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดใช้ข้อมูลจากระบบ TPMPAP เป็นเครื่องมือในการพุ่งเป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วหรือไม่ อย่างไร - ความก้าวหน้าของทีมพี่เลี้ยงในการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายของจังหวัดเป็นอย่างไร พบปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร ได้นำการวิเคราะห์ข้อมูล ๔ ท (ทัศนะ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขหรือไม่ อย่างไร - การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ Logbook พบปัญหาอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมายและการจำแนกประเภทครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาของครัวเรือนแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นของหน่วยงานภาคีตามสภาพปัญหาแก่บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบในระบบ TPMPAP แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้มีการสร้างการรับรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ทุกขั้นตอนการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อต่าง ๆ แล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร 	<ul style="list-style-type: none"> - พช. - จว. ทุก จว.

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
	<p>- ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการ ส่วนกลางช่วยเหลือ</p> <p>- ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่</p> <p>- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย</p> <p>ประเด็นเน้นย้ำ</p> <p>- การดำเนินงานของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เป็น “วาระจังหวัด/วาระอำเภอ” ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน</p> <p>- เน้นย้ำให้จังหวัดมอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ อสม. ในแต่ละหมู่บ้านสำรวจข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นรายครัวเรือน โดยบันทึกข้อมูลลงในระบบ Thai Qm ของกระทรวงมหาดไทย (ที่ศูนย์สารสนเทศ เพื่อการบริหารงานปกครอง กรมการปกครองพัฒนาขึ้น) เพื่อชี้กลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ศจพ.</p> <p>- เน้นย้ำให้จังหวัดบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยใช้เมนูแก๊จนเป็นแนวทางเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ หากสภาพปัญหาแตกต่างจากแนวทางแก้ไขและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามเมนูแก๊จน ให้จังหวัดดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ โดยอาจพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการที่มีอยู่แล้วให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ทั้งนี้ ให้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่</p> <p>- เน้นย้ำให้จังหวัดและอำเภอ กำกับ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ ให้มี “ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน” เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนควบคู่กับโครงสร้างของภาคส่วนต่าง ๆ โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และแก้ไขเพิ่มเติมให้ครอบคลุมสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเป็นศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน และประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย</p>	
๓	<p>การตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>- จังหวัดได้มีการบริหารจัดการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ Home Isolation และสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation: CI) เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าสู่กระบวนการกักตัวและรักษาอาการได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอแล้วหรือไม่ อย่างไร จังหวัดได้มี Call Center ที่สามารถตอบสนองได้อย่างเพียงพอและรวดเร็วแล้วหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- การบริหารจัดการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ Home Isolation และสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation: CI) ที่ผ่านมามีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคอย่างไร</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการ ส่วนกลางช่วยเหลือ</p> <p>- ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่</p> <p>- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย</p>	<p>- สสจ.</p> <p>- จว. ทุกจว.</p>

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
	<p>ประเด็นเน้นย้ำ</p> <p>เรื่อง การกำกับติดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่</p> <p>๑) เน้นย้ำให้จังหวัดเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการนำเชื้อจากชุมชนเข้าไปแพร่ในสถานพยาบาล และเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดการระบาดในพื้นที่ ให้สอดคล้องตามสถานการณ์และความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่</p> <p>๒) เน้นย้ำให้จังหวัดกำกับติดตามการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้นในกลุ่ม ๖๐๘ และเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี โดยเร่งรัดการให้วัคซีนในโรงเรียน สถานศึกษา รวมถึงโรงเรียนประจำหรือโรงเรียนสอนศาสนา</p> <p>๓) ให้จังหวัดเน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการ VUCA ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการรวมกลุ่ม พิธีกรรมทางศาสนา มหกรรมการแสดงต่าง ๆ</p> <p>๔) เน้นย้ำให้จังหวัดกำกับติดตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) และมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับตลาดค้าส่งที่มีขนาดใหญ่ โรงงาน สถานประกอบการ รวมถึงสถานประกอบการที่มีแรงงานข้ามชาติ</p> <p>๕) เน้นย้ำให้จังหวัดเข้มงวดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น วงสุรากลั่นเล็กงาน ร้านอาหารกึ่งผับ สนามชนไก่ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น บ่อนการพนัน เป็นต้น</p>	<p>- ศบค.มท. - จว. ทุกจว.</p>
๔	<p>การตรวจติดตามการควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่</p> <p>- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสภาพอาคาร บ้านเรือน และป้ายขนาดใหญ่ในช่วงฤดูร้อนที่มักเกิดพายุฤดูร้อน และพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรงที่เป็นเหตุให้อาคารบ้านเรือนและป้ายขนาดใหญ่หรือหักโค่นทำให้เกิดความเสียหายแล้วหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- จังหวัดได้มีการแจ้งเตือนประชาชนสอดส่องดูแลอาคารบ้านเรือน ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนแล้วหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร</p> <p>- ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ</p> <p>- ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่</p> <p>- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย</p> <p>ประเด็นเน้นย้ำ</p> <p>ขอให้จังหวัดกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑) ในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างหรือตัดแปลงให้ตรวจสอบและพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด และต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้คำนวณและรับรองความมั่นคงแข็งแรง ในกรณีที่มีป้ายมีความสูงจากระดับฐานตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป นอกจากมีวิศวกรเป็นผู้คำนวณและรับรองความมั่นคงแข็งแรงแล้วยังต้องมีการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างป้ายโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาด้วย</p> <p>๒) ป้ายที่ก่อสร้างหรือตัดแปลงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓) ป้ายที่ได้รับอนุญาตแต่มีสภาพเก่าชำรุดบกพร่องอันอาจไม่ปลอดภัยต้องดำเนินการตรวจสอบและมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่แก้ไขให้พิจารณาสั่งรื้อถอนป้ายนั้นต่อไป</p> <p>๔) ป้ายที่ติดตั้งบนพื้นดินที่มีความสูง ๑๕ เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ป้ายที่ติดตั้งบนหลังคา หรือคานฟ้าของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๒๕ ตารางเมตรขึ้นไปซึ่งเข้าข่ายเป็นอาคาร</p>	<p>- ยผ. - จว. ทุก จว.</p> <p>- ยผ. - จว. ทุก จว.</p>

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
	<p>ที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมาย หากป้ายลักษณะดังกล่าวข้างต้นได้ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้แจ้งเจ้าของป้ายดำเนินการจัดหาผู้ตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร มาดำเนินการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและระบบอุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วให้เจ้าของป้ายส่งรายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา ๖๕ ทวิ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๓๒ ทวิ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ฝ่าฝืนด้วย และมีคำสั่งให้เจ้าของป้ายดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดหากไม่แก้ไขให้พิจารณาสั่งรื้อถอนป้ายนั้นต่อไป</p> <p>๕) ขอให้จังหวัดควบคุม ดูแล ความปลอดภัย และสำรวจตรวจสอบอาคารและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานราชการในพื้นที่ พร้อมทั้งบำรุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้างนั้นให้มีความปลอดภัย</p>	
๕	<p>การสร้างความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๕.๑ แผน/มาตรการ/แนวทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>(๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดเป็นอย่างไร จังหวัดได้ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งและจัดลำดับความเสี่ยงเชิงพื้นที่อย่างไร และได้มีการสำรวจตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี ๒๕๖๕ ตามข้อสั่งการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางแล้วหรือไม่ - จังหวัดได้มีการวางแผนในการบรรเทาภัยแล้งแล้วหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดมีปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่ หากมีปัญหา/อุปสรรคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่แล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ - ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่ - ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย <p>(๒) การลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม ทั้งในช่วงปกติ และช่วงเทศกาลเป็นอย่างไร - ผลความก้าวหน้าการขับเคลื่อน และมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดในภาพรวม เป็นอย่างไร - จังหวัดได้ดำเนินการสำรวจ ถอดบทเรียน วิเคราะห์ข้อมูลเทียบกับสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ใน ๓ ปีที่ผ่านมา และพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร - จังหวัดได้เตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทาง/มาตรการให้เหมาะสมเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วหรือไม่ อย่างไร และมีความสอดคล้องกับนโยบายและกรอบแนวทางการดำเนินงานของส่วนกลาง อย่างไร - จังหวัดได้กำหนดแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดการจุดเสี่ยงในระดับพื้นที่ ในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนอย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคของการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดมีหรือไม่ อย่างไร (ถ้ามีโปรดระบุ) และกรณีที่มีปัญหา/อุปสรรคจังหวัดได้ดำเนินการแก้ไขแล้วหรือไม่ อย่างไร - ปัญหา/อุปสรรคใดที่จังหวัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และประสงค์ให้กระทรวงมหาดไทย/ส่วนราชการส่วนกลางช่วยเหลือ 	<p>- ปก. - จว. ทุก จว.</p> <p>- ปก. - จว. ทุก จว.</p>

ลำดับ	ประเด็นตรวจราชการ	หมายเหตุ
	<p>- ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่</p> <p>- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย</p> <p>ประเด็นเน้นย้ำ</p> <p>(๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})</p> <p>- เน้นย้ำให้จังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่ออากาศเกิดไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในพื้นที่รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมการเผา การใช้ยานพาหนะ การก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ หากมีการเผาเพื่อการบุกรุกในพื้นที่ให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด</p> <p>- เน้นย้ำให้ประสานงานและการดำเนินการระหว่าง ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และศูนย์ ปก. เขต ๘ กำแพงเพชร เขต ๙ พิษณุโลก เขต ๑๐ ลำปาง และเขต ๑๕ เชียงราย ในการจัดทำแผนการจัดส่งกำลังพล และสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำในพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ปี ๒๕๖๕ และรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบ</p> <p>- เน้นย้ำให้จังหวัดติดตามรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามข้อสั่งการของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในทุกวันศุกร์ เวลา ๑๒.๐๐ น.</p> <p>(๒) การลดอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>- เน้นย้ำให้จังหวัดวางแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัด เพื่อให้บรรลุค่าเป้าหมายอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>- เน้นย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยให้กำหนดวันที่ ๒๑ ของทุกเดือนเป็นเป้าหมายในการรณรงค์ ภายใต้ชื่อ “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” และให้รายงานการจัดกิจกรรมฯ ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนถัดไปให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนต่อไป</p> <p>๕.๒ การแจ้งเตือน</p> <p>- เน้นย้ำให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มอบหมายเจ้าหน้าที่หรือเครือข่ายในพื้นที่ตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยในเบื้องต้น โดยเฝ้าฟังเสียงสัญญาณเพลงชาติทุกวันพุธ เวลา ๐๘.๐๐ น. หากพบความชำรุดบกพร่อง หรือไม่สามารใช้การได้ให้แจ้งผู้รับผิดชอบอุปกรณ์นั้นทันที สำหรับอุปกรณ์ที่อยู่ในความดูแลให้แจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- เน้นย้ำให้ศูนย์ ปก.เขต/ ปก.จังหวัด/ ปก.สาขา ให้ความสำคัญกับการดูแล ตรวจสอบระบบอุปกรณ์และสัญญาณเตือนภัยที่อยู่ในพื้นที่ทุกชนิดให้มีความพร้อมใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง</p> <p>- กรณีจังหวัดต้องการทดสอบระบบ หรือทดสอบสัญญาณเตือนภัย หรือฝึกซ้อมแผนในพื้นที่ ขอให้ประสานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดำเนินการทดสอบต่อไป และในการทดสอบสัญญาณแต่ละครั้ง ขอให้ประสานในพื้นที่ให้รับทราบการดำเนินการด้วย</p>	<p>- ปก. - จว. เขตตรวจราชการที่ ๑๕, ๑๖, ๑๗ และ ๑๘</p> <p>- ปก. - จว. ทุก จว.</p> <p>- ปก. - ๗๑ จังหวัด ยกเว้น ๖ จังหวัด ที่ไม่มีอุปกรณ์เตือนภัย ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ และนครปฐม</p>

ลำดับ	ประเด็นเน้นย้ำ	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	<p>การดำเนินการแก้ไขปัญหาคับขวยการกิจตามนโยบายรัฐบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำให้จังหวัดกำชับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำตรวจสอบและดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคู คลอง หนอง บึง แหล่งน้ำปิด และแหล่งน้ำเชื่อมโยง และขอให้มีการจัดประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดมาตรการและแผนงานในการดำเนินการกำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง - เน้นย้ำให้จังหวัดกำชับให้นายอำเภอในพื้นที่ผลักดันให้การดำเนินกิจกรรมของชมรมคนรักน้ำบริเวณแหล่งน้ำลำคลองทุกพื้นที่ให้เป็นไปตามแผนงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ยผ. - จว. ทุกจว.
๒	<p>การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <ul style="list-style-type: none"> - เน้นย้ำให้จังหวัดดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและช่วงเวลาของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคู่มือและปฏิทินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑) วันที่ ๑ มี.ค. – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๕ <ul style="list-style-type: none"> - เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยหน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้ามาตอบแบบวัด IIT ไม่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างที่กำหนด - เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ซึ่งหน่วยงานต้องกรอกข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบ ITAS ๒) วันที่ ๑ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕ <ul style="list-style-type: none"> - เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งหน่วยงานต้องเผยแพร่ข้อมูลที่กำหนดได้ครบถ้วนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - สนจ. ทุกจว. (กง.บริหารทรัพยากรบุคคล)

หมายเหตุ : ๑ **ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่** หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงให้คำแนะนำต่อหน่วยรับตรวจแล้ว หน่วยรับตรวจสามารถนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติและแก้ไขปัญหาให้ยุติได้ในพื้นที่

๒. **ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย** หมายถึง ข้อเสนอแนะที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงรับข้อเสนอจากหน่วยรับตรวจมาเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ขุดุดิหรือดำเนินการต่อ หรือเป็นข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงที่ได้ค้นพบจากการตรวจราชการหรือจากปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของหน่วยรับตรวจที่ผู้ตรวจราชการนำมาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

๓. **ประเด็นการตรวจราชการ** หมายถึง ประเด็นสำคัญตามแผนงาน/โครงการที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยกำหนดเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะเชิงพื้นที่และเชิงนโยบายเพื่อให้หน่วยรับตรวจนำไปปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารทราบ

๔. **ประเด็นเน้นย้ำ** หมายถึง ประเด็นสำคัญตามแผนงาน/โครงการที่รัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยกำชับหรือให้หน่วยรับตรวจเร่งดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นที่ได้เน้นย้ำให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหาร